
1 

รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ (DLD-C) 
ครั้งที่ 4/2567 

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน 

...................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นายสมบัติ        ศุภประภากร  ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน(ประธาน) 
2. นายนันทวิทย์       กาวิลตา  (แทน)ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 
3. นายอมรกฤต      อินตา            (แทน)ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์เชียงใหม่ 
4. นางสาวนัทธิณี      กิตติวรรณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 
5. นายธนภัทร     คหินทพงษ ์  เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส  
6. นายโกศล       ไชยวงค์             หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำพูน (ด่านกักกันสัตว์ลำพูน) 
7.นายอภิเษก     คงศิลา  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
8.นางสาวธนัญดา    บัวระวงศ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
9.นายวิชาญ     สุขประเสริฐ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอเมือง 
10. นายจตุพงษ์     ปัทมะ  ปศุสัตว์อำเภอลี้ 
11. นายสุธรรม     สุยะ   ปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง 
12. นายประพิศ     เสนาจิตร         ปศุสัตว์อำเภอแม่ทา 
13. นายภฤศเสฏฐ์    ศิวิลัย   ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง 
14. นายศุภกร     พงษ์ตุ้ย  ปศุสัตว์อำเภอป่าซาง 
15. นางสาวศศิกานต ์   ศิริคำ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
16.นางสาววันทณีย์    ปินจันยา  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
17.นางสาวสวรส  อินต๊ะแก้ว          นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ด่านกักกันสัตว์ลำพูน) 
18.นางสาวทักษพร   กันตาคม  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
19.นางสาวเปรมวดี    ยศอิ   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
20.นายชาติมงคล   วงค์มา   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
21.นางสาวแพรวรินทร์     เศรษฐเมือง  นักวิชาการสัตวบาล 
22. นายวัชระ                ต๊ะเตจา            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  
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ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน : การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์และระดับพ้ืนที่ครั้งที่ 4/2567 เป็นการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย
ที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ เป็นการบูรณาการงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคเกษตรกร การประชุมในครั้งนี้ 
เป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดส่งตามที่กรมปศุสัตว์
กำหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ   ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธาน : เรื่องของติดตามผลการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมที่1 เรื่องการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาอาหารสตัว์
ราคาสูงทั้งในโคเนื้อและโคนม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ :  โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนในฟาร์มโคนม กลุ่มยุทธ์ฯ  ได้ออกไปเก็บข้อมูลพร้อม
ตัวอย่างอาหารสัตว์จากศูนย์รวมรวมน้ำนม 10 แห่ง ในลำพูน จำนวน 64 ฟาร์ม ข้อมูลในส่วนของแผนภูมิแสดงเปรียบเทียบ
ต้นทุน การเลี้ยงเฉพาะฝูงโครีด และการเลี้ยงโครีดและฝูงโคทดแทน ต้นทุนการเลี้ยงโครีดและฝูงโคทดแทน มีต้นทุน    
15.82 บาทต่อน้ำนม 1 กก. ต้นทุนเฉลี่ยการเลี้ยงเฉพาะโครีด 12.63 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม  เมื่อเทียบความต่างของ
ต้นทุนทั ้งสองอยู ่ที ่ 3.19 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม  หรือคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ แผนภูมิการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลตอบแทนของการเลี้ยงเฉพาะโครีด กับระหว่างการเลี้ยงโครีดและฝูงโคทดแทน ผลตอบแทนโครีดและโคทดแทนจะอยู่ที่ 
4.18 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม  และผลตอบแทนเฉลี่ย การเลี้ยงเฉพาะ โครีด 7.37 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม  ผลต่างของ
การเลี้ยงทั้งสองแบบ ผลตอบแทนเฉพาะการเลี้ยงโครีดจะสูงกว่าของการเลี้ยงเฉพาะโครีด สูงกว่ารวม 3.19 บาท คิดเป็น 
43 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดข้อมูล ปริมาณน้ำนม เทียบกลุ่มการให้อาหารข้นกับอาหารหยาบ เทียบกลุ่มที่ให้เป็น TMR เห็น
ได้ว ่าปริมาณน้ำนมเฉลี ่ยกลุ ่มที ่เลี ้ยง TMR มากกว่ากลุ ่มที ่เลี ้ยงด้วยอาหาข้นกับอาหารหยาบ อยู ่ 0.54 กิโลกรัม                 
ต่อตัว ต่อวัน ราคารับซื้อน้ำนมจะเป็นราคาคิดเฉลี่ยทุกกลุ่ม ต้นทุนเฉลี่ย คิดรวมทั้งฟาร์ม ทั้งโครีด และโคทดแทนรวมกัน 
การให้อาหารข้น อาหารหยาบจะมีต้นทุนรวมถูกกว่า TMR อยู่ที่ 1.47 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม หรือคิดเป็น 9 เปอร์เซ็น 
ตามที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ออกเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นอาหารหยาบ ซึ่งพบว่า อาหารหยาบที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม      
เมื่อเทียบข้อมูลออกมาในส่วนของกากมัสตาร์ด การถ่ัวเหลือง มีโปรตีนและไขมันค่อนข้างสูงสุดในกลุ่มอาหารยาบที่ใช้ ราคา
แปรผันตามที่บริษัทที่ขายให้ หรือระยะทางท่ีเอามาขาย 

ประธาน :  สรุปให้ที่ประชุมรับทราบว่า กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ออกไปเก็บตัววอย่าง 10 แห่ง แต่ยังไม่ได้แจ้งว่ามีฟาร์มอะไรบ้าง 
เลี้ยงกี่ฟาร์มกี่ตัว ขอให้กลุ่มยุทธ์ศาสตร์ฯ มีการดูเรื่องต้นทุนการผลิต ฟาร์มทั้งหมดที่ไปสำรวจ 10 ศูนย์ จำนวน 64 ฟาร์ม 
ฟาร์มเลี้ยงอาหารข้น+อาหารหยาบ 46 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 72 ส่วนที่เลี้ยงด้วย TMR 18 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 28       
ที ่เก็บตัวอย่าง ปริมาณนมเฉลี่ยที่เลี้ยงแบบอาหารข้น อาหารหยาบ ทั้งหมด 13.83 บาท ต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม ถ้าเลี้ยงแบบ
TMR ได้นมเฉลี่ยสูงกว่า 14.37 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม ต้นทุนเฉลี่ย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ              
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ได้ร่วมเก็บข้อมูลกับกลุ่มสินค้าฯ และปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ขอบคุณกลุ่มสินค้าฯ ที่ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ในการ
เก็บข้อมูล ซึ่งมีต้นทุนคงที่ มาจากค่าซ่อมบำรุงคอกและอุปกรณ์ มาจาก ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างแรงงานประจำ ต้นทุนผันแปร  
มาจากค่าอาหารสัตว์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเวชภัณฑ์ ค่าผสมเทียม และการรักษา และค่าน้ำมันที่ต้องใช้ พอคำนวณต้นทุน
เรียบร้อยมาดู ต้นทุนเฉลี่ยทั้งฟาร์ม คิดเป็นบาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม ที่เลี้ยงแบบอาหารข้นอาหารหยาบ 15.40 บาท    
เลี้ยงแบบTMR 16.87 บาท พบว่าที่เลี้ยงแบบอาหารข้นหยาบต้นทุนถูกกว่าการเลี้ยงแบบ TMR เมื่อคำนวณเป็นต้นทุนคงที่ 
เฉลี่ยการเลี้ยงอาหารข้นหยาบ 1.85 บาท การเลี้ยงแบบTMR 1.69 บาท ซึ่งต่ำกว่า ส่วนต้นทุนผันแปร ส่วนที่เป็นอาหาร
ข้นหยาบ 13.55 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม ที่เลี้ยงแบบ TMR 15.18 คือต้นทุนผันแปรของอาหารข้นอาหารหยาบ ถูกกว่า
ร้อยละ 88 ต้นที่คงที่ของการเลี้ยงอาหารข้นหยาบ ร้อยละ 12 ส่วน TMR ต้นทุนคงท่ีร้อยละ 10 ต้นทุนผันแปรร้อยละ 90 
จะดูว่าความแตกต่างมากเท่าไหร่ต้นทุนคงที่กับผันแปรเฉลี่ยทั้งฟาร์มไม่ต่างกัน แต่ราคาปริมาณน้ำนม เลี้ยงแบบ TMR 
มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนต้นทุนเฉลี่ยเฉพาะโครีดเป็นบาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม เลี้ยงด้วยอาหารข้น หยาบเป็น 12.19 
บาท ถ้าเลี้ยงแบบ TMR จะเป็น 13.75 บาท จะเห็นว่าถ้าตัดโคทดแทน คิดฉพาะโครีด เลี้ยงแบบอาหารข้นหยาบจะเป็น
ต้นทุนที่ถูกกว่าการเลี้ยงแบบ TMR เมื่อแยกระหว่างต้นทุนคงที่ กับต้นทุนผันแปร TMR คือ 1.65 บาท ต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม 
การเลี้ยงแบบข้นหยาบ 1.83 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่า ต้นทุนผันแปรอาหาร ข้นหยาบ 10.36 บาทต่อน้ำนม 
1 กิโลกรัม TMR 12.10 ต้นทุนเฉลี่ยเฉพาะโครีดจะต่ำกว่า เมื่อดูในส่วนเป็น ร้อยละ ต้นทุนผันแปร ใช้ TMR ลดลงจากที่
เลี้ยงเฉลี่ยทั้งฟาร์ม หนีไม่มากเท่าไหร่ ในส่วนความต่างกำไรให้หมอเปรมวดี อธิบายความต่างของกำไร  

สพญ. เปรมวดี ยศอิ : การเลี้ยงรวมโครีดและโคทดแทน ในส่วนของการเลี้ยงด้วยอาหารข้นหยาบ กำไรเยอะกว่า TMR ประมาณ 
1.47 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม การเลี้ยงเฉพาะโครีด กำไรของการให้อาหารข้นหยาบมากกว่า TMR 1.56 บาทต่อน้ำนม  
1 กิโลกรัม สรุปได้ว่า การให้อาหารข้นหยาบให้กำไรที่สูงกว่าการเลี้ยงแบบ TMR เหตุผลประกอบเพราะทีแรกตั้งสมมุติฐาน
ไว้ว่า การให้ TMR จะลดต้นทุนมากกว่าแบบข้นหยาบพอเก็บข้อมูลจริง มีความแตกต่างจากที่คิดไว้คือ TMR มีต้นทุนที่สูง
กว่า แต่หากถามจากเกษตรกร จะบอกว่าต้นทุนสูงกว่า  แต่การเลี้ยงแบบ TMR มีการบริหารจัดการการเลี ้ยงง่ายกว่า        
เช่น ในช่วงหน้าแล้งเมื่ออาหารหยาบขาดแคลน มีสูตรคำนวณที่ใช้อย่างอื่นทดแทน ทำให้ปริมาณโปรตีนไขมันของอาหาร
หยาบหรือข้นคงท่ี ทำให้ต้นทุนคงที่ ปริมาณน้ำนมคงที่ รายได้คงที่ ไม่สวิงมาก 

ประธาน : แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการรายงานความก้าวหน้าเบื้องต้น และ ฝากกลุ่มยุทธศาสตร์ฯเป็นโจทย์ว่าทำไงให้การ
เลี้ยงแบบ TMR ลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต เรื่องคุณภาพขอบคุณผอ.ศักดา และคุณบู๊ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง 
ที่ให้ความรู้และเจ้าหน้าที่ในการอนุเคราะห์ตรวจสอบ และมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สรุปผล ว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการเลี้ยง 
ใช้อะไรบ้าง สรุปผลเป็นตารางให้เห็นชัดเจน เฉลี่ยคุณภาพอาหาร อะไรสูงสุด ต่ำสุด (ทำข้อมูลใส่) แล้วใช้นำเสนอในการ
ประชุมครั้งหน้า 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  ตามที่ศูนย์ฯ เลี้ยงโคนมอยู่บ้าง พูดถึงเรื่องราคาค่าตอบแทน
น้ำนมที่ใช้ 20 บาททุกฟาร์ม ซึ่งจริงๆ มีการบวกลบตามคุณภาพน้ำนมอีก ทำให้ผลตอบแทนดูไม่ปกติ ฟาร์มที่ใช้ TMR 
อาจจะได้ราคาและคุณภาพน้ำนมที่ดีกว่า ให้เพ่ิมเติมเพ่ือจะได้เห็นความชัดเจน 

สพญ. เปรมวดี ยศอิ : ราคาน้ำนมที่ได้มาเป็นราคาเฉลี่ยของทุกศูนย์ ทีแรกจะเก็บรายฟาร์มแต่ไม่ได้ข้อมูล ก็เลยใช้ค่าเฉลี่ย
คร่าวๆไปก่อน  

ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน : ขอข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง เพราะจะได้นำราคามาคำนวณกับ
ต้นทุนที่หักออกไปที่คิดโดยเฉลี่ย ขอข้อมูลทั้ง 64 ฟาร์ม จะได้นำมาคำนวณต้นทุน เพ่ือจะได้ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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กลุ ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : เรื ่องความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื ่อความคุมสุนัขและแมวด้อยโอกาส            
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ ที่ทำร่วมกันกับปศุสัตว์
อำเภอ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการไป 1 ครั้ง กับทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทา  โดยดำเนินการ
ที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการผ่าตัดทำหมันไปทั้งหมด 29 ตัว โดยเป็นสุนัข 6 ตัว แมว 23 ตัว มีการรักษาสัตว์และมี
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไป 33 ตัว สำหรับแผน อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนอยู่ 
อำเภอลี้อยู่ระหว่างการประสานวัน ตอนแรกมีการกำหนดวันแล้วแต่มีการเลื่อน  

ประธาน :  ช่วยอธิบายโจทย์ตรงนี้คือเรื ่องความร่วมมือคือ 1. เราใช้งบประมาณบูรณาการร่วมกันระหว่างทาง อปท.        
กับในส่วนของปศุสัตว์ งบประมาณปกติของเรา คุณหมออภิเษกช่วยแจ้งที่ประชุมทราบ ความร่วมมือบูรณาการที่เราได้จาก
ท้องถิ่น มีอะไรบ้าง เป็นค่ายาเวชภัณฑ์หรืออ่ืน ๆ   

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : เทศบาลตำบลทาสบเส้ามีการดำเนินการในการจัดซื้อยาสลบและก็เวชภัณฑ์ในนการมาร่วม
สนับสนุนให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์จังวัดลำพูน กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในการดำเนินการออกหน่วย ทางเราก็มีการ
สนับสนุนเวชภัณฑ์กับยาบางส่วนเข้าไปเสริม  สำหรับในการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน ส่ วนตัววัคซีนมีของทางเทศบาลด้วย
และของทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนที่จะเอาเข้าไปเสริมในกรณีท่ีทางเทศบาลไม่เพียงพอ ที่ผ่านมาทางเทศบาลก็มีการ
สนับสนุนยาสลบ 3 ขวด มีเวชภัณฑ์อ่ืนฯ วัสดุอุปกรณ์ไหมเย็บ ในการช่วยเสริมในการทำงานของปศุสัตว์   

ประธาน : จะเป็นต้นแบบที่ดีเพราะว่าประเด็นปัญหาของเราก็คือ 1. ตัวเป้าที่ทาง สคบ.ให้มา เรื่องงบประมาณป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าทั้งยาเวชภัณฑ์ ไม่เพียงพอถ้าเทียบปริมาณกับสัตว์ที่เรามีอยู่ของจังหวัดลำพูน อันนี้ถือเป็นโมเดลที่เราได้รับความ
ร่วมมือจากท้องถิ่น อย่างที่คุณหมออภิเษกได้นำเรียนที่ประชุม ก็เป็นต้นแบบของทาสบเส้า แต่ก่อนหน้านี้เราก็มีดำเนินการใน
บ้านโฮ่งไปแล้ว ขอให้กำลังใจ กลุ่มสุขภาพสัตว์เพราะว่างานตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญ และปศุสัตว์อำเภอทุก  ๆ ท่านที่ไปร่วม
ดำเนินการช่วยผ่าตัดทำหมันลดประชากร และเราก็ได้พื้นที่ปลอดโรคของอำเภอแม่ทา อนาคตข้างหน้าในส่วนของอำเภอ
อื่นๆ ทีมีการขยายต่อยอดโครงการตรงนี้ ความร่วมมือร่วมกัน บูรณาการเรื่องสถานที่ อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่     
บางทีอาจมีเรื่องอาหาร น้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย ที่สำคัญยาเวชภัณฑ์ท่ีเราขาดไม่เพียงพอ อันนี้ก็เป็นโมเดลก็รักษา
ถือว่าดีมากๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการค้าเนื้อเถื่อนออนไลน์  ผลการปฏิบัติงานในรอบ 
ของการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการค้าเนื้อเถื่อนออนไลน์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานและก็ได้
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขายเนื้อสัตว์อย่างไรให้ถูกต้อง โดยประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน 
ในวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมในเรื่องของผู้ประกอบการโรงฆ่า ได้ให้เอกสารฝากทางโรงฆ่า ไปประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ว่าควรจะทำยังไงให้ถูกต้อง และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งหมด 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 
พบว่าไม่มีการกระทำความผิด จากการลงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ และจากการที่เราสอบถามเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการที่
ทำอาชีพเกี่ยวกับค้าเนื้อสัตว์ บางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจ การค้าเนื้อสัตว์ให้ถูกต้องตามกฎหมายมีขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติยังไง ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง เราอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของ การประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้ประกอบการว่า ควรที่จะปฏิบัติยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดกระจายข้อมูลสินค้าอยู่ 
ตำแหน่งไหน เพ่ือที่คณะทำงานจะได้ลงพื้นที่ ไปที่จุดกระจายสินค้า ซึ่งผลการปฏิบัติงานมันก็จะกระจายไปยังรายย่อย      
เราจะได้ของรายย่อยด้วย 
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ประธาน : ขอข้อมูลในเชิงปริมาณ เพราะตอนนี้ถ้าเรารายงานของกกจ.ไปจะไม่สมบูรณ์ กิจกรรมที่เราทำเราแต่งตั้ง
คณะทำงาน เรามีคำสั่งแล้ว ชุดเฉพาะกิจของเราที่ใช้บังคับกฎหมาย กับการค้าเนื้อเถื่อนออนไลน์ ที่กลุ่มสินค้า กับชุดเฉพาะ
กิจที่ลงไปทำงานประชาสัมพันธ์จะต้องมีเชิงปริมาณเพราะว่าพ้ืนที่ 1.ที่เราลงจำนวนกี่แห่ง สมมุติว่าระยะเวลาเราดำเนินการ 
เราบอกว่าเราทำถึง กันยายน 2567 เราปิดงานแล้วรายงานรวบรวมให้กลุ่มยุทธฯที่รายงานให้กรมเป็นตัวชี ้ว ัดของ         
DLD – C จะได้ผลงานว่า เราไปประชาสัมพันธ์ชี้แจงอำเภอ กี่รายส่วนภาพข่าวเราแนบผ่านไลน์กลุ่ม หรือผ่านเว็บไซต์อยู่แล้ว 
ส่วนที่ 2 ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมีชุดเฉพาะกิจเป็นคณะทำงานทั้งหมด ลงพื้นที่ไปตรวจ ผลเป็นยังไง  ต้องมีว่าไป
ตรวจกี ่แห่ง ผลถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบังคับใช้กฎหมาย หรือการฟ้องร้องดำเนินคดี 
เปรียบเทียบปรับ ศาลพิพากษาเป็นยังไง ก็ให้รายงานผลตรงนี้มาด้วย เพ่ิมเติมกลุ่มสินค้าฯ หลังจากนี้ให้ทำแผนจุดที่เสี่ยงที่มี
การค้าขายที่เคยมีเรื่องร้องเรียนมา เราจะประสานกับทางตำรวจประสานกับชุดเฉพาะกิจ ในการลงพ้ืนที่ต่อ ขอให้กำหนดจุด
เป็นแผน มาคุยกับทางปศุสัตว์จังหวัดโดยตรงเลย จุดไหนที่เราคิดว่า จุดที่ 1 2 3 4 มีที่ใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่นตลาดจตุจักร 
หรือตลาดอินทร ที่ร้องเรียนบ่อย ๆ ที่ตลาดพันตาเกิน เราจะได้ลงไปดำเนินการ ในส่วนการค้าขายเนื้อเถื่อนออนไลน์        
ซึ่งใน 2 – 3 วันมายังมีการร้องเรียนกันอยู่ แต่ไปตรวจไม่เจออะไร เบื้องต้นต้องทำเป็นเชิงรุก ท่านปศุสัตว์อำเภอทุกท่านที่นั่ง
อยู่ที่นี่หัวหน้ากลุ่มก็น่าจะเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ด้วย เมื่อเช้ามีประชุมของการลดปริมาณลูกหมูเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาหมูลด
ปริมาณลูกสุกร มีผู้ประกอบการประเด็นนี้เรื่องของเนื้อเถื่อน ผู้ประกอบการบอกว่า ที่ทำให้ราคาหมูมันขึ้นไม่ได้หมูมันล้น
ตลาดอยู่ ส่วนหนึ่งน่าจะเรื่องของเนื้อเถื่อน ตอนนี้เราตรวจห้องเย็นกัน100% แต่ที่กรมปศุสัตว์ยังไม่ดำเนินการจริงจัง      
คือการปราบปรามเนื้อเถื่อนออนไลน์  ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเหมือนกองทัพมด และก็ขายไปทั่วประเทศไทยเลย เนื้อพวกนี้ที่เคย
ไปดูที่ขายกันกิโลละไม่ถึง100บาท 70บาท - 100บาท ถ้าเราล่อซื้อต่างๆเค้าก็รู ้ มีนัดส่งของกัน ถ้าส่วนกลางไม่ช่วย       
เราปลายทางเราก็ลำบากอยู่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เคยให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่างหนังสือไปถึงกรม ที่ให้
ช่วยเหลือเรื่องถึงการขายออนไลน์ด้วย ที่เค้ามีสารวัตรไซเบอร์ แต่ยังไม่เห็นแอคชั่นของกรมเรื่องการปราบปรามออนไลน์
เท่าที่ควร ซึ่งต้นทางมาอีกจังหวัดไม่ใช่ของเรา เราก็ลำบากเหมือนกัน ถ้าร่วมประสานในนาม DLD – C ทั้งส่วนกลางด้วย 
ส่วนภูมิภาคด้วย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น่าจะเกิดผลที่ดีกว่านี้ ในการปราบปรามเนื้อเถื่อนออนไลน์ ซึ่งตอนนี้ก็ยังมี
ประเด็นปัญหาอยู่ ที ่ผู ้ประกอบการเป็นปัญหาหลัก ที่ขายของไม่ได้ แล้วร้องเรียนมาผ่าน DLD4.0 ว่าโดนขายตัดหน้า 
ผู้บริโภคจะซื้อของถูก ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี  

มติที่ประชุม รับทราบ  

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ :  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อยลำพูน  กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ ที่ดูแลเรื่องโครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อยลำพูน  จะมาแจ้งความก้าวหน้าการ
ดำเนินโครงการดังนี้  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ได้จัดประชุมรับรองการตรวจประเมินพันธไก่พ้ืนเมือง โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาไก่พ้ืนเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อยลำพูน ณ.ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และระบบประชุมทางไกล มิติที่
ประชุมเห็นชอบให้ ซุ้มไก่ชนยองสยามลำพูน ผ่านการประเมินในส่วนของการรับรองฟาร์ม และฝ่ายเลขาได้จัดทำรายงานการ
ประชุมและแจ้งเวียนให้กับคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรองรายงานการ
ประชุม หลังจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ฝ่ายเลขาได้จัดทำเกียรติบัตร เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับรองลงนามในเกียรติ
บัตร และเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบ
เกียรติบัตรให้กับซุ้มไก่ชนยองสยามลำพูน ของนายชุมพร วงค์วิริยะ เป็นฟาร์มอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อย
ลำพูน เกียรติบัตรดังกล่าวด้านหลังจะสลักหลังว่าจะต้องเป็นฟาร์มที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์ สัตว์ที่ข้ึนทะเบียนสัตว์ประจำถิ่น 
ในปี 2561 ของกรมปศุสัตว์ สำหรับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขของโครงการนี้ 1.ช่วงแรกในการจัดทำ
โครงการการประชาสัมพันธ์โครงการอาจจะยังไม่ทั่วถึง ซึ่งรับทราบเพียงบางกลุ่ม จึงทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังมีน้อย 
ข้อเสนอแนะควรขยายเวลาประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนควบคู่กับการดำเนินโครงการไปด้วย สร้างการรับรู้ถึงการดำเนิน 

 

/ โครงการ… 
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โครงการจากผู้นำกลุ่มที่เลี้ยงไก่ชนหรือผู้นำท้องถิ่น 2. ในวันที่ตรวจประเมินบางรายยังไม่พร้อมให้คณะกรรมการตรวจ
ประเมินเข้าตรวจประเมินฟาร์ม ข้อแก้ไขอาจให้ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ที่รับผิดชอบเข้าไปสำรวจควรพร้อมของเกษตรกร 
ล่วงหน้าก่อน เพื่อยืนยันว่าเกษตรกรยืนยันพร้อมรับการตรวจประเมินในวันที่กำหนด 3. ในการที่ตรวจประเมินบางราย 
หลังจากการตรวจประเมินและแจ้งข้อบกพร่องผลการดำเนินการล่าช้าเนื่องจากจะต้องลงทุน ปรับปรุงให้เป้นไปตามเกณฑ์ 
ข้อเสนอแน่อาจจะหาวัสดุทดแทนเพื่อลดต้นทุนในการปรับปรุงเช่น ป้ายชื่อคอกพ่อแม่พันธุ์ จากที่ ต้องซื้ออาจจะเปลี่ยนเป็น
ป้ายไม้เขียน 4.คณะกรรมการบางท่านติดภารกิจหรือไม่มีงบประมาณในการออกพื้นที่ในการตรวจประเมิน จึงไม่สามารถ
ตรวจประเมินฟาร์มหลายๆรอบได้ ข้อเสนอข้อแก้ไข ประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยการนำเสนอแก้ไข
ข้อบกพร่องแบบเปรียบเทียบก่อนหลังปรับปรุงอย่างขัดเจน 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง : การตรวจติดตามฟาร์มไก่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อยลำพูน 
เป็นรายที่ไปสำรวจเพิ ่มเติมสอบถามความต้องการ ได้มาจำนวน 2 ราย รายที ่1 ซุ ้มไก่ของนายเทวราช หยุมปัญญา         
โดยสถานที่มีความพร้อม แต่จะต้องมีการปรับปรุงล้อมรั่ว การจัดแบ่งสัดส่วน รวมถึงป้าย เจ้าของฟารม์แจ้งว่าทำคนเดียว    
ยังไม่ความสนใจร่วมโครงการ  รายที่ 2 ซุ้มไก่สกายฟาร์ม ของนายชวลิต ชายน้อย 186 ม.7 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 
รายนี้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

ประธาน : ผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นโครงการนี้เกิดจากความต้องการของเกษตรกรเองที่คุยกับเรา  แล้วคณะทำงาน         
มีอบจ. ด้วยและทางนายกอบจ.ลำพูนให้การสนับสนุน ปศุสัตว์ได้ประโยชน์อยู่ 2 ข้อหลัก ๆ 1.ในเรื่องของGFM ความคุมโรค
ระบาดได้  2. เรื่องการอนุรักษ์พันธ์สัตว์พื้นเมือง มีคำถามจากเกษตรกรบ้านเหล่าปลาก๋อย ถ้าต้องการจะเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง 
พ่อพันธุ์ไก่ที่เป็นแชมป์เปี้ยนเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ หรือการตรวจ DNA ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
สามารถทำได้หรือไม ่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน :  ส่วนใหญ่จะตรวจได้แต่โรคในสัตว์ การตรวจDNAและน้ำเชื้อยังทำ
ไม่ได้ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์: ตามหลักวิชาการสามารถดำเนินการได้ในกรณีพ่อพันธุ์ที่มีราคาแพง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็น
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์  หรือสำนักพัฒนาสัตว์ กลุ่มสัตว์ปีก 

ประธาน : สอบถามทางศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ มีการเก็บน้ำเชื้อ พ่อพันธุ์สัตว์พ้ืนถิ่นของประเทศไทยหรือเปล่า 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ : ยังไม่มียังใช้แค่ผสมเทียมน้ำเชื้อสด สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต    
ปศุสัตว์จะมีความพร้อมกว่า ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน : ในที่ประชุมมีหน่วยงานไหนจะแจ้งไหมครับ 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง : มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบเนื่องจากตอนนี้เข้าสู่สภาวะแล้งต่อเนื่อง
ยาวนาน อาจจะเกิดภัยแล้งได้  จังหวัดลำพูนมีเสบียงสัตว์คงเหลืออยู่  12 ตัน อยากให้วางแผนใช้อย่างประหยัด สำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอลี้ ขอใช้โควตาของจังหวัดลำพูน ตอนนี้รอต้นเรื่องเพ่ือดำเนินการไม่ทราบว่าจะพร้อมเมื่อไหร่  

 

 

 

/ ปศุสัตว์อำเภอลี้...  
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